



๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ยกเว้นการปรับลดค่ารักษาพยาบาลและการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (Outlier Reimbursements Schedule : ORS)

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๑.๔/ว ๑๘๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้เวียนแจ้งให้สถานพยาบาลของทางราชการทราบ และถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Group : DRGs) กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๒๗๐ วัน โดยให้สถานพยาบาลสามารถตัดข้อมูลเพื่อส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในได้ รวมทั้งปรับแก้ไขการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (Outlier Reimbursements Schedule : ORS) โดยสถานพยาบาลจะไม่ได้ รับการพิจารณาจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม (ORS) กรณีผู้ป่วยที่มีจำนวนวันนอนเกินกว่า ๓๖๕ วัน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับผู้ป่วยในที่สถานพยาบาลได้จำหน่ายออกจากสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้รับแจ้ง จากสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่ง ขออนุมัติเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (ORS) และขอยกเว้นการปรับลดค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตามน้ำหนักสัมพัทธ์ (DRGs) เนื่องจากหลักเกณฑ์ ตามหนังสือที่อ้างถึง กำหนดให้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังส่งผลให้สถานพยาบาลไม่สามารถจำหน่ายตัวผู้ป่วยใน ที่มีจำนวนวันนอนเกินกว่า ๓๖๕ วัน ได้ทันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงไม่ได้รับการพิจารณาจ่าย เงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (ORS) และในบางกรณีถูกปรับลดค่ารักษาพยาบาลในส่วน DRGs เนื่องจากส่งข้อมูลล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสถานพยาบาลของทางราชการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่าย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมบัญชีกลางเห็นควรผ่อนปรนหลักเกณฑ์ ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยผู้ป่วยที่สถานพยาบาลจำหน่ายออกจากสถานพยาบาลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ หากผู้ป่วยมีจำนวนวันนอนเกินกว่า ๓๖๕ วัน ให้ได้รับยกเว้นไม่ถูกปรับลด ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากส่งข้อมูลล่าช้า และเมื่อส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลตามระบบ DRGs แล้ว หากเข้าเงื่อนไข การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (ORS) ให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลให้สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (ORS) โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติม (ORS)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถ Download หนังสือเวียนฉบับดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน ภารกิจารควบคุมด้านงบประมาณของบุคลากรภาครัฐ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรวิไล เดชอมรชัย)

กองสวัสดิการรักษายาบาล

กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษายาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๓๕๕ ๔๔๔๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗

รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผู้ติดต่อ : อธิบดีกรมบัญชีกลาง

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗